

แนะนำงานวิจัยงานวิจัย



แนวทางพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ : กรณีการท่องเที่ยวชมหิ่งห้อย

อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

โดย ศาสตราจารย์ ดร.พอพันธ์ อูยานนท์ และคณะ

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

วัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพการณ์ทั่วไปของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศการท่องเที่ยวชมหิ่งห้อย อ. อัมพวา 2) ศึกษาต้นทุนทางสังคมที่เกิดขึ้นจากการท่องเที่ยวเชิงนิเวศการท่องเที่ยวชมหิ่งห้อยของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกิดขึ้นกับภาคส่วนต่างๆ 3) ศึกษาแนวทางในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศการท่องเที่ยวชมหิ่งห้อย โดยใช้แนวคิดทางเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อมและเศรษฐศาสตร์เพื่อนำไปสู่การพัฒนาเพื่อความยั่งยืนของชุมชน

วิธีการศึกษาแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนแรกเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนาเกี่ยวกับสภาพทั่วไปของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศการท่องเที่ยวชมหิ่งห้อย อ.อัมพวา และทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง และส่วนที่สองเป็นการวิเคราะห์จากกรณีศึกษาภาคสนามด้วยแบบสอบถาม การประชุมกลุ่มย่อย และการสัมภาษณ์เชิงลึก จากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้แก่ นักท่องเที่ยวที่ตลาดน้ำอัมพวา ผู้ประกอบการเรือ/คนขับเรือนำเที่ยว ชาวบ้านริมคลอง/แม่น้ำ ผู้นำชุมชน/ส่วนงานราชการในพื้นที่ ทั้งนี้การประชุมกลุ่มย่อยนั้น จะเลือกแบบเฉพาะเจาะจง ในกลุ่มผู้ที่ได้ประโยชน์และเสียประโยชน์จากกิจกรรมการท่องเที่ยวชมหิ่งห้อยเป็นหลัก ส่วนนักท่องเที่ยวจะใช้การสุ่มตัวอย่างโดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย

ผลการศึกษาพบว่า 1) การท่องเที่ยวเชิงนิเวศการท่องเที่ยวชมหิ่งห้อย อ. อัมพวา มีความพร้อมของทรัพยากรในด้านต่างๆ อาทิ บรรยากาศธรรมชาติร่มรื่นอุดมไปด้วยคลองน้อยใหญ่และมีแม่น้ำแม่กลองไหลผ่าน การล่องเรือท่องเที่ยวชมหิ่งห้อยได้เริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการใน พ.ศ. 2548 และในปีต่อมาจากความต้องการท่องเที่ยวในลักษณะนี้ได้รับความนิยมสูงมากก็ได้มีการขยายพื้นที่ชมหิ่งห้อยเพิ่มเติม โดยจำนวนเรือได้เพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 100-200 ลำ จากประมาณ 30-40 ลำในปีก่อนหน้านี้ อย่างไรก็ตามการท่องเที่ยวชมหิ่งห้อยเริ่มซบเซาลงจากจำนวนหิ่งห้อยที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง 2) ต้นทุนทางสังคมที่เกิดขึ้นจากการท่องเที่ยวเชิงนิเวศการท่องเที่ยวชมหิ่งห้อยประกอบด้วยต้นทุนเอกชนบวกผลกระทบภายนอกด้านลบ และหักด้วยผลกระทบภายนอกด้านบวก อย่างไรก็ตามผลกระทบภายนอกด้านลบ (negative externality) นี้ ก่อให้เกิดความสูญเสีย หรือ ต้นทุนกับผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น เสียงดัง/น้ำเสีย ตลิ่งถูกกัดเซาะจากการแล่นเรือ แสงไฟรบกวนนกอพยพ ขยะจากการท่องเที่ยว ทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรม เป็นต้น จึงนำไปสู่ความขัดแย้งระหว่างผู้ที่ได้รับประโยชน์และผู้เสียประโยชน์จากกิจกรรมทางเศรษฐกิจดังกล่าว 3) แนวทางในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศการท่องเที่ยวชมหิ่งห้อยเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ควรให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมโดยทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีการจ่ายชดเชยให้กับผู้เสียประโยชน์ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและสร้างความเป็นธรรมให้กับผู้เสียประโยชน์ จากการศึกษาพบว่าควรเก็บค่าชดเชยเพิ่มจากนักท่องเที่ยวที่นั่งเรือชมหิ่งห้อย 10 บาทต่อคน ส่วนรูปแบบการชดเชยนั้นอาจใช้วิธีการชดเชยทางอ้อมที่สร้างประโยชน์ให้กับชุมชน เช่น การจัดกิจกรรมเพื่อสร้างสาธารณประโยชน์ตอบแทนแก่ชุมชน การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของชุมชน





ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยมีนโยบายที่จะส่งเสริมและสร้างบรรยากาศด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัย รวมทั้งสนับสนุนให้บุคลากรผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย สังคม และประเทศชาติ จึงได้จัดให้มีการเสนอผลงานวิจัยเพื่อขอรับรางวัล ตามประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช เรื่อง หลักเกณฑ์การให้รางวัลผลงานวิจัย ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2548 ผลงานวิจัยที่ได้รับรางวัล มหาวิทยาลัยมีเงินรางวัลพร้อมโล่ และใบประกาศเกียรติคุณให้แก่คณะนักวิจัยด้วย

ในการนี้จึงขอเชิญบุคลากรของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราชที่มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ที่กำหนดส่งผลงานเพื่อขอรับรางวัลผลงานวิจัย ประจำปี 2563 ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นางลักขณา พูลเจริญ โทร. 0 2504 7589

สถาบันวิจัยและพัฒนา

ขอเชิญส่งผลงานวิจัยเข้ารับการพิจารณารางวัลประจำปี 2563

ประกอบด้วย

1. ประเภทผลงานวิจัยวิชาการ พัฒนาสังคม หรือพัฒนาประเทศ และผลงานวิจัยด้านการศึกษาทางไกล
2. ประเภทผลงานวิจัยสถาบัน
3. ผลงานวิจัยจากงานประจำ



เงื่อนไขการพิจารณาเบื้องต้น

1. ผลงานวิจัยดำเนินการแล้วเสร็จไม่เกิน 3 ปี ตั้งแต่ปี 2560 - 2562
2. ได้ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI หรือฐานข้อมูลสากล หรือนำเสนอในการประชุมวิชาการมาแล้ว
3. ผลงานวิจัยที่จะได้รับรางวัลตั้งแต่ระดับดีมากขึ้นไป จะต้องเป็นผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่อยู่ในฐานข้อมูลสากล

ผู้สนใจสามารถส่งผลงานวิจัยเพื่อเข้าพิจารณารางวัลได้ที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา

ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2562

Download แบบฟอร์มได้ที่ <http://ird.stou.ac.th/Researchlib/download.php>



สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สถาบันวิจัยและพัฒนา ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่งานวิจัย
ลักขณา พูลเจริญ โทร.7589



ข่าวประชาสัมพันธ์

สถาบันวิจัยและพัฒนา กำหนดจัดประชุมวิชาการระดับชาติ “มสธ.วิจัย ร่วมกับเครือข่ายวิจัยประชาชื่น” ประจำปี 2563 เรื่อง การวิจัยเพื่อตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติ ในวันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2563 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารพิทยพัฒน์ ผู้สนใจเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยและเข้าร่วมฟังการประชุมวิชาการ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่งานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา โทร. 0 2504 7589



เครือข่ายวิจัยประชาชื่น
Prachachuen Research Network

การประชุมวิชาการระดับชาติ “มสธ. วิจัย ร่วมกับเครือข่ายวิจัยประชาชื่น” ประจำปี 2563 เรื่อง “การวิจัยเพื่อตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติ” วันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2563

ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารพิทยพัฒน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ประเภทบทความที่เปิดรับ

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
กลุ่มการศึกษา

กำหนดการ

วันที่	รายละเอียด
20 สิงหาคม - 30 พฤศจิกายน 2562	เปิดรับบทความ
20 มกราคม 2563	แจ้งผลการพิจารณาบทความวิจัย
20 - 31 มกราคม 2563	ปรับแก้ไขบทความวิจัย
28 กุมภาพันธ์ 2563	ประกาศรายชื่อผู้นำเสนอผลงาน
8 พฤษภาคม 2563	ประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย



อัตราค่าลงทะเบียน

ประเภท	นำเสนอบทความ		ร่วมฟังการประชุมวิชาการ
	ชำระเงินก่อนวันที่ 15 พ.ย. 62	ชำระเงินหลังวันที่ 15 พ.ย. 62	
บุคคลทั่วไป	2,500	3,000	500
นักศึกษา มสธ.	2,000	2,500	300
บุคลากร มสธ.	-	-	-

วิธีการชำระเงิน

โอนเงินผ่านธนาคารกรุงไทย สาขาเมืองทองธานี ชื่อบัญชี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เลขที่บัญชี 147-7-03636-7 และสำเนาหลักฐานการโอนเงินไปที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา มสธ. โทรสาร 0 2503 4898 หรือทางอีเมล stouconference@gmail.com

วิธีการลงทะเบียน

ลงทะเบียนและส่งบทความได้ทาง QR Code หรือทางเว็บไซต์ <http://ird.stou.ac.th/stouconference>

สอบถามรายละเอียด

ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่งานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โทร. 0 2504 7589 โทรสาร. 0 2503 4898 อีเมล stouconference@gmail.com



แนะนำการให้บริการของสถาบันวิจัยและพัฒนา โปรดแจ้งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา โทร. 0 2504 7581